



ข่าวเด่นประเทศบราซิล  
ประจำเดือนธันวาคม 2565

### ประธานาธิบดี Lula สมัยที่สามของบราซิลต่อแวมมีปัญหาเศรษฐกิจครั้งใหม่



การรับตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่สามของ Lula เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2023 แตกต่างจากสองวาระแรก แนวโน้มเศรษฐกิจในปัจจุบันมีดมนด้วยอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่สูง ในขณะที่ความท้าทายใหม่ ๆ ปรากฏขึ้น อาทิ การจัดการสภาพภูมิอากาศ หยุตการตัดไม้ทำลายป่า ปกป้องประชาธิปไตย และลดความยากจน นอกจากนี้ จะต้องจัดการกับการระบาดของ COVID-19 ซึ่งเศรษฐกิจบราซิลจะเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ในปี 2023 มีการจำกัดการลงทุนและการบริโภค เช่นเดียวกับความกังวลเกี่ยวกับภาวะถดถอยทั่วโลกที่กำลังจะเกิดขึ้น ได้เริ่มลดทอนตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาส่งออกที่สำคัญของบราซิล จำพวกถั่วเหลือง น้ำมันและแร่เหล็ก ทั้งหมด คาดว่าจะลดลงในปี 2023 รัฐบาลใหม่จะไม่ต้องรับมือกับต้นทุนการกู้ยืมที่สูงและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งกำลังกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์อันเป็นรายได้หลักสำหรับบราซิล ขณะนี้ อัตราส่วนหนี้ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของบราซิลเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ ภาระหนี้ที่สูงมีภาระดอกเบี้ยสูงซึ่งจำกัดการใช้จ่ายของประชาชน ในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษาและการดูแลสุขภาพ อัตราเงินเฟ้อได้ลดลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ฐานรากทางเศรษฐกิจของบราซิลยังคงอ่อนแอ ประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งจะต้องเดินบนเส้นแบ่งระหว่างการปฏิรูปการเติบโตและการลดการใช้จ่ายของประชาชน



ข่าวเด่นประเทศบราซิล

ประจำเดือนธันวาคม 2565

ประธานาธิบดี Lula ให้ความสำคัญกับการลงทุนของภาครัฐ นักเศรษฐศาสตร์ได้คัดค้านกฎการคลังในปัจจุบันของบราซิล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพดานการใช้จ่ายของรัฐบาลซึ่งจำกัดการเพิ่มงบประมาณให้กับอัตราเงินเฟ้อทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง ควรถูกแทนที่ด้วยกฎหมายใหม่ที่จะช่วยให้การใช้จ่ายเติบโตในแง่จริงและขึ้นอยู่กับสถานการณ์การคลังระยะยาวสำหรับหนี้สาธารณะ" และมีความจำเป็นในการลดความซับซ้อนของระบบภาษีของบราซิล นักวิเคราะห์บางคนคาดว่า Lula จะรักษาบางส่วนของข้อเสนอนโยบายของโบลโซนาโร เช่น การรวมภาษีการขายระดับภูมิภาคเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศเดียว และอยู่ระหว่างพิจารณาระบบภาษีที่ก้าวหน้าซึ่งจะขยายการยกเว้นสำหรับผู้มีรายได้น้อย นอกจากนี้ ประธานาธิบดี Lula อาจพยายามปรับร่างกฎหมายนี้ด้วยการนำเงินทุนที่จำเป็นสำหรับสภาพแรงงานกลับมาใช้ใหม่ เขาอาจพยายามขึ้นค่าแรงขั้นต่ำด้วย

อย่างไรก็ตาม ด้านความสัมพันธ์การค้าระหว่างประเทศนั้น ประธานาธิบดี Lula ได้ประกาศจะเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม BRICS ซึ่งประกอบด้วยบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ และจะสานต่อการเสริมสร้างการรวมกลุ่มอเมริกาใต้

### ความเห็นและข้อเสนอแนะ

การรับตำแหน่งประธานาธิบดีของ Lula มีความท้าทายในช่วงที่มีภาวะเงินเฟ้อ และราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาสูง รวมทั้งค่าเงินบราซิลอ่อนค่าทำให้ผู้นำเข้าได้รับผลกระทบจากการนำเข้า จึงทำให้ราคาสินค้าแพงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้า

สำหรับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศกับกลุ่ม BRICS จะช่วยเสริมสร้างรายได้จากการส่งออกให้แก่บราซิล อาทิ การส่งออกถั่วเหลือง แร่เหล็ก น้ำมัน และเนื้อวัว คิดเป็นกว่า 83% ของการส่งออกจากบราซิลไปยังประเทศจีนในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2022 ซึ่งจีนเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญของบราซิล จะเห็นว่าบราซิลมุ่งส่งเสริมการค้ากับประเทศคู่ค้าหลักในกลุ่ม BRICS และประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจการค้าและเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า โดยใช้ความสัมพันธ์จากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว ซึ่งจะอำนวยความสะดวกทางการค้าและลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน โดยมีแต้มต่อในการเจาะตลาดสินค้าและบริการได้มากขึ้น คาดว่าจะสามารถสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจการค้าให้แก่บราซิลได้ในระยะยาว

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล